



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 394 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล) งบประมาณ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ที่สามารถดำเนินงานตามโครงการที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองตนเองว่ามีขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนเองมีอยู่ในวันเสนอราคาโดยมีจำนวนวิศวกร เครื่องมือ เครื่องจักรไม่ต่ำกว่าประเภทในสาขางานก่อสร้าง พร้อมกับยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ โดยมีผลงานก่อสร้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 50 % ของราคากลาง

/กำหนดดูสถานที่....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาดำเนินงานจะนำมาอ้างให้รับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลบึงพะไลไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารเลขที่ 1/2553 จำนวนเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงนามในข้อตกลงการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เลขที่เอกสารที่ 1/2553 เวลา 10.00 – 10.30 น

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับรายละเอียด

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่เอกสารที่ 1/2553 ราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ระหว่าง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2553 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089 - 8465186 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายประเสริฐ แสงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล